



ผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  
ประจำเดือน...กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘...(เพิ่มเติม)  
ส่วนราชการ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพมุ่งสู่นักเรียนแปดริ้วสุขภาพดี ประจำปี ๒๕๕๘



อ.พญ.สุชาติพจน์ เออมประมศิลป์  
ร.พ.รามมาธิบดี

นพ.ประสิทธิ์ คงเคารพธรรม  
นพ.สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

นพ.สรศักดิ์ มิ่งไทยสงค์  
ผอ.ร.พ.บางน้ำเปรี้ยว



จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการจัดประชุมพัฒนาศักยภาพด้าน การตรวจสุขภาพนักเรียนแบบองค์รวม และการใช้โปรแกรมเก็บข้อมูลสุขภาพนักเรียนและประเมินผล รายบุคคล ตาม “โครงการส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพมุ่งสู่นักเรียนแปดริ้วสุขภาพดี ประจำปี ๒๕๕๘” ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายแพทย์สรศักดิ์ มิ่งไทยสงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมฯ ซึ่งโครงการฯนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาศักยภาพบุคลากร สาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ให้ได้รับการพัฒนาด้านบริการและคัดกรอง สุขภาพนักเรียน มีการประเมินผลสุขภาพรายบุคคล และสามารถรายงานผลการตรวจสุขภาพนักเรียนได้

ถูกต้อง สามารถให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียน และจัดบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กวัยเรียนในโรงเรียนที่รับผิดชอบได้อย่างมีคุณภาพ มีข้อมูลสุขภาพนักเรียนเพื่อใช้ในการวางแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งให้คำแนะนำแก่บุคลากรผู้ดูแลสุขภาพนักเรียนจากหน่วยงานด้านการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และนายแพทย์ประสิทธิ์ คงเคารพธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้ผู้ที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพครบตามหลักสูตร และกล่าวปิดประชุม เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ได้รับสนับสนุนงบประมาณในการจัดประชุมฯ จากงบดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๑๑๑,๘๐๐ บาท

**กลุ่มเป้าหมาย** ประกอบด้วย บุคลากรสาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานดูแลสุขภาพนักเรียนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์สุขภาพชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องในจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยจากโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ทุกสายชั้น จำนวน ๑๕๐ คน



**รูปแบบการจัดประชุม** หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพมีทั้งการบรรยายวิชาการองค์ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพนักเรียนและแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ โดยทีมวิทยากรประกอบด้วยอาจารย์แพทย์และทันตแพทย์ จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลพุทธโสธร และโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว รวมทั้งมีบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นทีมวิทยากรกลุ่มฝึกปฏิบัติ กำหนดจัดประชุม ๒ วัน ดังนี้



\*กิจกรรมวันแรก ประกอบด้วย การบรรยายวิชาการองค์ความรู้เกี่ยวกับ แนวทางการดำเนินงาน ตรวจคัดกรองทางสุขภาพนักเรียนเรียนแบบองค์รวม การประเมินภาวะโภชนาการและแนวทางการป้องกันปัญหา ในโรงเรียน การดูแลปัญหาผิวหนังที่พบบ่อยในเด็กวัยเรียน การตรวจคัดกรองการมองเห็นและการดูแล ปัญหาที่พบบ่อยทางตาในเด็กวัยเรียน การตรวจหูและคัดกรองการได้ยินและการดูแลปัญหาในเด็กวัยเรียน และการตรวจหาภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในเด็กวัยเรียน เกณฑ์การวินิจฉัย และแนวทางการดูแล เบื้องต้น

\*กิจกรรมวันที่สอง ประกอบด้วย การบรรยายองค์ความรู้ เรื่อง การประเมินสุขภาพช่องปาก ฟัน และแนวทางการป้องกันปัญหาในโรงเรียน การใช้โปรแกรมเก็บข้อมูลสุขภาพนักเรียนและประเมินผล รายบุคคล และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ “ตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนและการใช้โปรแกรมเก็บข้อมูลสุขภาพ นักเรียนและประเมินผลรายบุคคล” ได้แก่ การประเมินการเจริญเติบโตและการแปลผล การ ตรวจสุขภาพเด็กขั้นพื้นฐาน ๑๐ ท่า การคัดกรองการมองเห็นและตาบอดสี การตรวจหูและคัดกรองการ ได้ยินอย่างง่าย การคัดกรองภาวะโลหิตจางในเด็กวัยเรียน และการลงข้อมูลสุขภาพเด็กในโปรแกรม คอมพิวเตอร์

**ผลการดำเนินงาน** จากการประเมินผลองค์ความรู้ด้านการตรวจสุขภาพนักเรียน ทั้งก่อนและหลังการ พัฒนาศักยภาพ พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๕ สามารถนำความรู้ แนวทางการ การตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียน และการใช้โปรแกรมเก็บข้อมูลสุขภาพนักเรียนและประเมินผลรายบุคคล ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจัดบริการขั้นพื้นฐานตามสิทธิประโยชน์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน โรค สำหรับเด็กวัยเรียนและได้คุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และจากการสังเกต ผู้เข้าร่วม

ประชุมให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติ และสามารถตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนและใช้โปรแกรมเก็บข้อมูลสุขภาพนักเรียนได้ถูกต้อง



**ผู้ประสานงานโครงการ**

นางวิภา อัครานนทสิทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 โทร. ๐๘ ๖๓๖๘ ๔๓๒๖ Email : anamai24pa@gmail.com